

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเชิงค่า หลังข้อมูลศก.สหรัฐที่ย่ำแย่ หนุนสกุลเงินเอเชีย

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเชิงค่าขึ้น หลังข้อมูลยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐที่ออกมาย่ำแย่ เป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ และกลับเข้าซื้อสกุลเงินเอเชีย

*เงินในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี เทียบกับดอลลาร์ โดยเป็นผลจากความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ซึ่งถือเป็นการทดสอบการดำเนินการของทางการญี่ปุ่น เพื่อยับยั้งการปรับตัวของเงิน

*เงินยังได้แรงหนุนจากการเทขายตัดขาดทุนในยูโร/เยน ที่ราว 107 เยน หลังเยนแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปีเมื่อเทียบกับยูโร

*รวม.คลังญี่ปุ่น ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการแทรกแซงตลาด โดยระบุเพียงว่า การปรับตัวของสกุลเงินในช่วงที่ผ่านมา เป็นเพียงด้านเดียว และการปรับตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และระบบการเงิน

*ยูโรได้รับผลกระทบเมื่อสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไอร์แลนด์ ลงมาที่ AA- และเตือนว่า แนวโน้มยังเป็นเชิงลบ ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับหนี้สินในยูโรโซน และภาคธนาคาร

*ขณะที่ สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง ดิ่งลง 27% ในเดือนก.ค. ทำให้ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ร่วงลง 1.5% และส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่

*ข้อมูลดังกล่าวเลวร้ายมาก จนทำให้เกิดข่าวลือว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะดำเนินการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่าจะลดความน่าสนใจของดอลลาร์ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.50/54 จาก 31.53/58 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.51/54 จาก 31.55/58 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.35/39 จาก 84.16 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2654/56 จาก 1.2672 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"(เงินบาท)เชิงค่ามานิดหน่อย หลังจากตัวเลขบ้านของสหรัฐออกมาไม่ดี คนเลยไม่อยากถือดอลลาร์ แต่ช่วงนี้แรงขาย(ดอลลาร์) จาก exporter เริ่มเบาลงมา importer เข้ามาซื้อ(ดอลลาร์) มากขึ้น หลังบาทเชิงค่ามามาก" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ข้อมูลยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐที่ออกมาย่ำแย่ เป็นแรงหนุนให้มีแรงซื้อกลับสกุลเงินเอเชียในวันนี้ ส่งผลให้บาทกลับมาเชิงค่าได้เล็กน้อย

ขณะที่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) วันนี้ มองว่าจะไม่ส่งผลต่อเงินบาท หากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ โดยมองการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ ไว้ที่ 31.47/60

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้